



# Cập nhật Luật Địa phương về Ly, cốc #2 - Các doanh nghiệp bắt buộc phải chấp nhận ly, cốc có thể tái sử dụng của khách hàng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022

## Tu chính Luật Địa phương về Ly, cốc dùng một lần – có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7

Vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, Hội đồng Thành phố Vancouver đã phê duyệt về nguyên tắc các tu chính luật địa phương để yêu cầu các doanh nghiệp chấp nhận các ly, cốc sạch có thể tái sử dụng của khách hàng cho các đồ uống mua tại cửa hàng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Yêu cầu này giúp cho khách hàng tránh phải trả phí ly, cốc chỉ dùng một lần và giúp giảm 82 triệu ly, cốc chỉ dùng một lần bị vứt vào thùng rác mỗi năm ở Vancouver, như luật địa phương đã dự định.

### Điều này có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp:

- Nếu kế hoạch vệ sinh và an toàn thực phẩm hiện tại của quý vị cho phép doanh nghiệp của quý vị chấp nhận ly, cốc có thể tái sử dụng, chúng tôi khuyến khích quý vị làm như vậy ngay bây giờ.
- Nếu kế hoạch vệ sinh và an toàn thực phẩm của quý vị chưa cho phép doanh nghiệp của quý vị chấp nhận ly, cốc có thể tái sử dụng, chúng tôi khuyến khích quý vị cập nhật kế hoạch của mình càng sớm càng tốt và trình lên cơ quan y tế địa phương xem xét và chấp thuận để quý vị có thể bắt đầu chấp nhận ly, cốc tái sử dụng trước ngày 01 tháng 7.

### Các Câu hỏi Thường gặp

#### **Các doanh nghiệp có thể chấp nhận ly, cốc có thể tái sử dụng của khách hàng trong đại dịch COVID-19 không?**

Có. Theo hướng dẫn hiện hành của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC và Sở Y tế Vancouver Coastal Health, các nhà cung cấp có thể chấp nhận ly, cốc có thể tái sử dụng của khách hàng trong đại dịch COVID-19 miễn là họ vào hồ sơ chính sách của cửa hàng của họ và tuân theo các biện pháp phòng ngừa bắt buộc.

#### **Các nhà cung cấp thực phẩm có thể dùng những phương pháp nào để nhận và rót đồ uống vào ly, cốc có thể tái sử dụng của khách hàng một cách an toàn trong đại dịch COVID-19?**

Trên trang mạng của Thành phố [vancouver.ca/cups](https://vancouver.ca/cups) hiện có "Các Phương pháp Ly, cốc Không tiếp xúc". Được sử dụng bởi các quán cà phê và nhà hàng trên khắp thế giới, các phương pháp này an toàn để chấp nhận những chiếc ly, cốc có thể tái sử dụng của khách hàng trong đại dịch COVID-19 và được Sở Y tế Vancouver Coastal Health cho phép.

Hãy truy cập trang mạng [vancouver.ca/reduce-single-use](https://vancouver.ca/reduce-single-use) để tải về bộ tài liệu về các vật dụng dùng một lần.